



CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA

(Công bố chuẩn đầu ra xây dựng dựa trên Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được ban hành theo Quyết định số 1501/QĐ-DHHS ngày 05/7/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen)

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Trình độ đào tạo: Đại học

Khóa: 2024 - 2028

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo và cung cấp nhân lực có trình độ tiếng Trung Quốc chất lượng cao dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tạo ra những giá trị mới mang tính đột phá cho cộng đồng và xã hội.

Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc; có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu trong lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc; đảm bảo sức khỏe học tập và làm việc; có khả năng thích ứng cao với những thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa; có năng lực nghiên cứu, sáng tạo, có khả năng tự học, tự hoàn thiện để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo định hướng ứng dụng với các mục tiêu cụ thể như sau:

STT	Mô tả mục tiêu đào tạo
1	<ul style="list-style-type: none">Có năng lực giao tiếp ngôn ngữ Trung Quốc, tương đương HSK 5 của tiêu chuẩn Quốc tế về năng lực tiếng Trung Quốc hoặc bậc C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ.Có năng lực vận dụng linh hoạt các kiến thức trong phạm vi của ngành đào tạo vào việc triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn, hoặc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu ở các bậc đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên ngành.
2	Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng truyền đạt, phản biện và làm việc nhóm trong môi trường đa ngôn ngữ, liên văn hoá, đa quốc gia và hội nhập quốc tế.
3	<ul style="list-style-type: none">Thể hiện được phẩm chất chính trị tốt, ý thức kỷ luật cao;Có tác phong chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến;Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, và vì cộng đồng.
4	<ul style="list-style-type: none">Có trình độ công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển trong công việc, khởi nghiệp và học tập ở trình độ cao hơn;Có trình độ Ngoại ngữ 2 tương đương bậc B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu.



2. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc trình độ đại học, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau:

STT	Kiến thức	Mô tả chuẩn đầu ra	
1	Kiến thức chung	PLO 1	Thể hiện sự hiểu biết về lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng trong chương trình đào tạo.
2	Kiến thức cơ sở ngành	PLO 2	Đạt trình độ tiếng Trung Quốc tương đương cấp 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ quốc gia Việt Nam hoặc tương đương HSK 5.
3	Kiến thức chung ngành chính	PLO 3	Thể hiện được sự hiểu biết cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự của ngôn ngữ Trung Quốc, văn hoá, lịch sử, đất nước Trung Quốc.
4	Kiến thức chuyên sâu ngành chính	PLO 4	Thể hiện sự hiểu biết chuyên sâu về lý luận dạy học ngôn ngữ, biên phiên dịch và thương mại.
		PLO 5	Có kiến thức ngành vững chắc để giải quyết và nghiên cứu các vấn đề thuộc ngành đào tạo hoặc ngành gần.
5	Kỹ năng chung	PLO 6	Diễn đạt lưu loát, giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Trung hiệu quả trong môi trường đa văn hoá.
6	Kỹ năng chuyên môn	PLO 7	Xử lý tốt các tình huống cụ thể trong quá trình giảng dạy, biên phiên dịch, trong các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kinh tế thương mại.
		PLO 8	Có năng lực sử dụng Ngoại ngữ 2 (tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ quốc gia Việt Nam hoặc tương đương cấp B1 của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) và tin học một cách hiệu quả trong thực tiễn công việc.
		PLO 9	Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo. Vận dụng được kiến thức nền tảng về lý luận và phương pháp giảng dạy để tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.
		PLO 10	- Dạy tiếng Trung (đáp ứng chuẩn nghề nghiệp GV ngôn ngữ); - Biên phiên dịch; - Thực hiện các nghiệp vụ thương mại – du lịch.
7	Ý thức, thái độ xã hội	PLO 11	- Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội. - Hình thành tính sáng tạo, tự chủ và thói quen học tập suốt đời.

3. Cơ hội nghề nghiệp:

Nhóm 1 – Biên-Phiên dịch viên/ Biên tập viên Trung-Việt, Việt-Trung/ Cộng tác viên các văn phòng dịch thuật, công chứng.

Nhóm 2 – Thư ký văn phòng/ Trợ lý đối ngoại tại các sở ngoại vụ các tỉnh thành, cơ quan các bộ ngành Trung Ương và địa phương.

Nhóm 3 – Giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tại các cơ sở đào tạo các trình độ khác nhau như: Trung tâm Ngoại ngữ, các trường Tiểu học và Trung học có giảng dạy môn tiếng Trung quốc.

Nhóm 4 – Nhân viên ngành du lịch, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp liên doanh.

Ngày 05 tháng 7 năm 2024

P. Trưởng Khoa



Trần Thị Cẩm Tú

Ngày 05 tháng 7 năm 2024

Giám đốc chương trình



Trần Thị Cẩm Tú

